



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (พื้นที่ชายแดนใต้)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยให้จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลส่งกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติและเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๖ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ หากมีกรณีทักท้วงผลการคัดเลือกสามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

(นายสงกรานต์ ภัคดีคง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (พื้นที่ชายแดนใต้)

(รอบสำรวจผู้มีคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) จำนวน ๖ ราย

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙)

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด
๑	๗๓๑๒	นางสาวภาวิณี ลั่นสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปี ๒๕๕๗ ๒. การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดยะลา
๒	๘๙๖๙	นายอาชราณ เต๊ะสอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	๑. การส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน สู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จังหวัดยะลา ปี ๒๕๕๗ ๒. การส่งเสริมการผลิตส้มจุกตามหลัก GAP ในพื้นที่ อำเภอจะนะ
๓	๙๑๒๗	นางสาวตุลาภรณ์ เส็นดาโอ๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	๑. ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ๒. แนวทางการพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ เสริมยางพาราที่มีศักยภาพ

Law

ลำดับ ที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอรับคัดเลือก	๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/๒. ข้อเสนอแนวคิด
๔	๙๑๒๘	นายไชยพงศ์ ทะนันชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสตูล ๒. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสตูล
๕	๙๑๕๘	นางสาวเบญจวรรณ เพชรศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	๑. การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยุงทองรัฐประชาสรรค์ ม. ๔ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยุงทองรัฐประชาสรรค์ ม.๔ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
๖	๙๑๔๘	นางสาวมนีนันท์ นุ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอละงู จังหวัดสตูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอละงู จังหวัดสตูล	๑. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ จังหวัดภูเก็ต ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Handwritten signature